



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư: bientap.tbptdn@gmail.com Web: WWW.VOVINET.ORG

Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Số: 869 Ngày: 04 tháng 03 năm 2012

Thức Giác

*Thức giác sửa mình duyên tận độ
Trí tâm thanh tịnh nguyện nam mô
Tình đời đen bạc khó ra vô
Giải tỏa phiền ưu thức trận đồ*

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám 16/05/2001 đến 22/05/2002

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:

- 1) Dứt khoát thực hành tu tiến có hữu ích gì không?
- 2) Bỏ đời qua đạo có ích gì không?
- 3) Hoàn cảnh thanh tịnh có hữu ích gì không?
- 4) Thương tình muốn cứu độ thì phải làm sao?
- 5) Hội tụ người thành tâm có hữu ích gì không?
- 6) Thâm tình giữa mẹ con vĩnh viễn lưu tâm không?
- 7) Người tu thiền nhớ thương nhau có hữu ích gì không?

<p>1) Montréal, 16-05-2002 3 : 10 AM <i>Hỏi : Dứt khoát thực hành tu tiến có hữu ích gì không?</i></p> <p>Đáp : Thừa dứt khoát tu tiến rất hữu ích và sẽ không bị sai lạc</p> <p>Kệ : <i>Dứt khoát tu tiến khỏi lạc đường Tâm linh tiến hóa dễ yêu thương Từ bi rộng mở chung hành tiến Xây dựng bền lâu khắp nẻo đường</i></p>	<p>2) Montréal, 17-05-2002 4 : 20 AM <i>Hỏi : Bỏ đời qua đạo có ích gì không?</i></p> <p>Đáp : Thừa bỏ đời qua đạo dứt khoát tự tu rất hữu ích từ tâm lẫn thân</p> <p>Kệ : <i>Dứt khoát tự tu ích lợi chung Thâm tu tiến tới vô cùng tận Hành thông tự giác qui giềng mối Giải tỏa phiền ưu nguyện góp phần</i></p>
<p>3) L'Ermitage Saint Antoine, Lac Bouchette Canada, 18-05-2002 8 : 30 AM <i>Hỏi : Hoàn cảnh thanh tịnh có hữu ích gì không?</i></p> <p>Đáp : Thừa hoàn cảnh thanh tịnh rất dễ dứt khoát tu tiến</p> <p>Kệ : <i>Tự nhiên hồn nhiên trí tâm yên Chuyển thức chơn tu tự cảm hiện Quý tướng Trời cao duyên tận độ Bình tâm thanh tịnh trí thân yên</i></p>	<p>4) L'Ermitage Saint Antoine, Lac Bouchette P.Q. Canada, 19-05-2002 6 : 15 AM <i>Hỏi : Thương tình muốn cứu độ thì phải làm sao?</i></p> <p>Đáp : Thừa thương tình muốn cứu độ thì phải dẫn thân thực hành tu tiến</p> <p>Kệ : <i>Dẫn thân thực hành tu từ bước Giải tiến tâm thân chuyển thức hồi Học hỏi không ngừng tự đạt ngôi Qui nguyện thiền giác tiến từ hồi</i></p>
<p>5) Montréal, 20-05-2002 8 : 55 AM <i>Hỏi : Hội tụ người thành tâm có hữu ích gì không?</i></p> <p>Đáp : Thừa hội tụ người thành tâm rất hữu ích sưởi ấm tình người và rất dễ cảm động</p> <p>Kệ : <i>Quý yêu Thượng Đế lý chan hòa Sưởi ấm thương yêu dễ thứ tha Qui hội những điều không biết trước Bình tâm thanh tịnh tự phân qua</i></p>	<p>6) Montréal, 21-05-2002 10 : 25 AM <i>Hỏi : Thâm tình giữa mẹ con vĩnh viễn lưu tâm không?</i></p> <p>Đáp : Thừa thâm tình giữa mẹ con vĩnh viễn lưu tâm lúc nào cũng nhớ nhung</p> <p>Kệ : <i>Duyên Trời sắp đặt quý thương yêu Giải tỏa phiền ưu lúc nhớ nhiều Duyên đẹp tình đời tâm nhắc nhở Thực hành chánh pháp tự đạt siêu</i></p>
<p>7) Montréal, 22-05-2002 2 : 45 AM <i>Hỏi : Người tu thiền nhớ thương nhau có hữu ích gì không?</i></p> <p>Đáp : Thừa người tu thiền nhớ thương nhau rất hữu ích sẽ không còn cô đơn nữa</p> <p>Kệ : <i>Thực hành chuyển tiến quý thương nhau Khai triển tâm linh rất nhiệm mầu Học hỏi liên hồi quý trước sau Cùng chung xây dựng rõ đuôi đầu</i></p>	

VĂN TỰ VÔ VI

GIÁC NGỘ :

Giác là biết được, ngộ là gặp phải. Ngộ đạo cũng vậy. Biết được sự quân bình của thiện ác kêu là ngộ đạo. Còn cái giác ngộ, mà lấy cái gì tạo ra cái giác bây giờ ?

Cho nên người Việt Nam cũng học trước: tội vượt biển, tôi bỏ xứ tôi ra đi, rồi đi đâu đây? Gặp những cơn sóng gió nguy hiểm, lần lần tôi giác ngộ, tôi thấy sự sai trái, tôi ở giữa mặt biển mà tôi đi như thế này nguy hiểm quá, có thể chết bất cứ lúc nào. Tôi chỉ biết cầu Trời Phật cứu tôi, chứ chẳng có ai cứu tôi vì trước kia tôi không có đủ tiêu chuẩn. Quá nguy hiểm giác lần, giác lần, tôi tìm hiểu đến cực độ nó mới giác, trong khổ cực các bạn mới giác. Mà ở trong cái giác đó, bạn mới ngộ. Mà mỗi người ngộ một kiểu khác. Hiểu được sự sai lầm của chính mình và hiểu được sự huyền diệu của BỀ TRÊN đã cứu độ mình, mới thấy rõ cái đạo là giá trị và thấy rõ sự quân bình của thiện ác. Cho nên thiện chúng ta cũng không bỏ, mà ác chúng ta cũng không bỏ. Hai cái đó phối hợp thành một chơn lý vô cùng. Biết được và ở trong cái hoàn cảnh đó mới ý thức ra cái sự việc đó.

GIẢI NGHIỆP :

Cái giải nghiệp, người Việt Nam lại thấy rõ hơn hết. Trước kia, các bạn có tiền có bạc, bây giờ các bạn có năm, bảy người ở, mượn người này làm, mượn người kia làm là thiếu nợ người ta đó, mà thiếu nợ đó là cái nghiệp, nó theo đòi hoài. Còn tiền bạc các bạn để đó một đồng, đâu có dám xài. Khi các bạn không dám xài tiền bạc, không làm chuyện phước đức, thì các bạn là người gì? – Người giữ tiền. Giữ tiền là nó kẹt vô trong cái nghiệp. Mà các bạn buông bỏ hết, với cơ hội này, các bạn ra đi với hai bàn tay không, rồi các bạn nhớ cái sự nghiệp hồi xưa, các bạn muốn chết cho rồi. Rồi từ cái ý tối tăm các bạn nghĩ chuyện chết, không có phấn đấu, tôi tuổi lớn rồi xin việc làm mà họ không cho, sống không nổi nữa, chỉ có tự tử chết thôi. Rồi các bạn thấy không? Chúng ta thấy rằng rõ ràng trước kia chúng ta tạo ra của cải và chúng ta là người giữ của, bây giờ chúng ta mất của chúng ta buồn.

Nhưng mà chúng ta có tu chúng ta mới thấy rõ là giải nghiệp. Của đâu có làm tôi mạnh được. Tôi thiên, tôi sửa bộ óc tôi. Tôi cho bộ óc tôi được nghỉ, tôi Soi Hồn, khôi phục thần kinh. Tôi làm Pháp Luân nhẹ nhàng làm cho ngũ tạng tôi được khôi phục, ổn định, tôi mới thầy rằng rõ ràng một giấc mơ, tôi đã tự giải được nghiệp. Tôi không còn bận rộn về của cải nữa, nhưng mà hằng ngày tôi chỉ bận rộn sự phát triển tâm linh của chính tôi thôi. Có phải các bạn đã đổi từ cái của thế gian lên tới cái của thiên đàng, cái của trường cửu bất diệt mà các bạn không bao giờ mất được.

Tâm các bạn không nghĩ chuyện mưu mô lường gạt thiên hạ để làm giàu. Không có chuyện đó! Thì các bạn giải nghiệp rồi. Nhờ giải nghiệp, nhờ mất của mà chạy ra đây, rồi tâm tư các bạn được tu, rồi bạn mới thấy nhẹ nhàng. Mà thấy nhẹ nhàng rồi, thì mới kêu bằng giải được nghiệp chướng. Trước kia các bạn có xe, có tiền, có bạc, có nhà cửa, có vợ con thì các bạn thấy tạo một cái nghiệp, mà ngày nay các bạn tu được rồi, thấy vợ bạn cũng không phải là của bạn, bởi vì nó có sự sống, sự sanh, sự diệt của chính nó. Con bạn cũng không phải là của bạn nữa, nó cũng có sự sanh diệt của chính nó, nó có quyền quyết định của nó. Và rồi tôi thấy cái thể xác này cũng không phải là của tôi, trong sanh có diệt, vậy thì tôi giữ cái gì? Tôi phải giữ cái sáng suốt của tôi.

Cho nên tôi phải hướng thượng để tôi hóa giải, thì cái nghiệp căn của tôi đâu có còn. Còn nếu mà tôi làm con người lo cho đứa này, lo cho đứa kia, lo cho đứa nọ, mà tôi khinh khi nó thì tôi là người có lỗi, bởi vì nó có một cái ý chí tự động tấn thối do nó quyết định. Tôi ôm lấy nó để tôi lo cho nó thì tôi còn động rồ, mà chính bản thân tôi không tiến, thì làm sao tôi lo cho người ta, tôi tạo thêm nghiệp.

Bây giờ ra tới đây, một mình rồi bạn muốn lo cho nó cũng lo không được. Mà bạn có cái pháp tu thì bạn thấy rõ là giải nghiệp. Còn nếu không có cái pháp tu, thì không thể nào mà bạn giải nghiệp, thấy đau đớn vô cùng, khổ cực vô cùng. Những cái kỷ niệm nó triển miên trong giấc ngủ : tôi nhớ quê hương, nhớ nhung người thân yêu. Vậy có phải động không, phải nghiệp không ? Bây giờ bạn ý thức rõ cái nghị là cái cục nợ kéo mình, nó bắt mình suy nghĩ cái việc đó hoài – đó là nghiệp, nghiệp đó khổ lắm các bạn à.

Khi các bạn hết rồi, các bạn không còn suy nghĩ, các bạn thấy tất cả mọi người đang là học viên của càn khôn vũ trụ. Nó sẽ tiến cho nó. Chúng ta sẽ tiến cho chúng ta, thì lúc đó các bạn thấy rõ Thượng Đế đã làm việc cho mọi người. Và khi các bạn rõ, các bạn được giải nghiệp bằng cách nào thì các bạn sẽ không còn nghiệp nữa.

CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY

Đời Đạo

*Thực hành trao đổi tháp cao dung hòa
Tinh thâm khai triển đậm đà
Thử tha trên hết chan hòa tình thương
Qui nguyên thanh tịnh tự lờng
Đường đi sẵn có nhện nhường tiến thẳng
Chẳng còn lý luận khó khăn
Giúp người thanh nhẹ ở ăn điều hòa
Tu hành vận dụng vượt qua
Đường mòn sẵn có tình ta tình người
Vui lành khai triển tâm tươi
Giúp người tại thế gấp mười thuốc thang
Đệ huynh vui đẹp luận bàn
Thực hành ba pháp, vượt sang khổ nạn
Tì bi khai mở cảm an
Đàng nào cũng tiến, mọi đàng cũng thông
Quyết tâm khai triển một lòng
Muôn người như một chẳng còn chấp mê.*

Bé Tám.

Hong Kong, 17-05-1989

TRÍCH KINH A DI ĐÀ

La Hầu La

Ông Tư giảng

Nghĩa là nước BA LA MẬT cũng gọi là Cam Lộ, chỉ rõ là nước miếng bản thể con người. HẬU là dưới cằm hầu, LA là La Hán Bồ Tát.

Di Đà ơi! Khi con luyện đạo lấy lưỡi co lên kê chơn răng, công phu chừng 4 tháng thì nước miếng ấy hóa ra BA LA MẬT hay là Cam Lộ, do nơi một chất nước theo đường gân tê bộ đầu chạy xuống nơi chân răng hợp với cuống vị, đọng trong hầu tì con, đó là một chất điển trong sạch để giúp cho bản thể con nuốt vào thành ra một thứ nước vàng bao tử, giúp cho nó tiêu hóa vật thực, hóa ra một chất Cam Lộ, làm cho huyết thanh khí, hể công phu luyện đạo thì huyết ấy xung lên mặt mày tươi tắn, da thịt mịn màng, trở thành một người trẻ trung hơn.

Di Đà ơi! Thứ Cam Lộ làm cho người được sống lâu và sức khỏe. Nếu luyện đạo được bền bỉ, thì nước ấy trở thành một hườn Diên Hồng, từ trên Hà Đào Thành ngay não của ta rớt xuống phía trong hai lỗ mũi đi ngay xuống cuống họng một hườn tròn, gọi là **Diên Hồng**.

Di Đà ơi! Đó là thuốc Trường Sinh để giúp cho con sống lâu, sức khỏe dồi dào, bỏ túc lại trong lúc con ngoài đời làm việc cần lao. Nay con tu, Thầy lấy chất điển trong bản thể tiếp xúc cho con, khi con định thần thì Diên Hồng rớt xuống. Con nhớ lời Thầy dạy: “*Nghiêng bộ đầu qua tay trái, rồi nuốt hườn Diên Hồng ấy xuống khỏi cuống vị*”. Diên Hồng này tan ra trở thành nước thuốc Cam Lộ, giúp cho sự tu luyện khỏe khoắn, sống lâu dồi dào thêm nữa, cho có công quả bồi đức tu hành để đền tội nhỏ nhít, chút ít những lời lẽ vô nghi bị ối của con. Đó là tội sơ lược không đáng kể vào Niết Bàn, gọi là trùng phạt dạ của trần thế, ham ăn, nói hỗn ầu.

(còn tiếp)

Chú thích

Định Nghĩa : DIÊN HỒNG (Trích lại VĂN TỰ VÔVI - tbtptdn ngày 26/2/12)

Nói chữ Diên Hồng thì ở thế gian làm sao hiểu được. Cái người thiên giác mới thấy rõ. Khai thông cái thân thủy thì cái hỏa hầu mới xuất phát đi lên trên bộ đầu, rồi nó phóng quang ra, rồi nó mới thấy rõ cái diên hồng. Nhiều khi các bạn thiên trong mê, ngồi thiền mấy tiếng đồng hồ thấy một cái sáng lạ thường, nó là diên hồng xuất phát. Nhưng mà người không thiên thì làm sao mà cắt nghĩa cái diên hồng cho nó thấy ? Cho nên nhiều người họ chê rằng cái thàng đó tu ngu, ngồi hoài cả đêm để làm cái gì. Là vì nó thấy cái đó, nó sung sướng vô cùng. Mà cái đó đem lại sự thanh nhẹ trong cơ tạng của nó, và lập lại sự bình an trong nội tâm. Cho nên nó cũng một phần tri thức, cũng một phần ăn học, cũng biết khôn, cũng biết so đo, cũng biết suy tính, chứ nó không phải ngu muội.

Cho nên những cái danh từ này mà đi nói với người thường không ai hiểu, mà phải nói với những người kêu bằng thực hành. Mà nói cũng không được nữa. Tâm thức nó mở rồi tới lúc đó nó tu, rồi nó mở tới đó nó mới hiểu cái danh từ này. Cho nên Bề Trên cũng không biết lấy cái gì tả, chỉ dùng cái sáng suốt mà độ cho người thôi.

Hội Ái Hữu Vô-Vi Bắc California
Thông Báo về Ấn Tổng Kinh Sách và DVD Vô-Vi

03.03.2012

Kính thưa quý bạn,

Chúng tôi đang phát hành bộ DVD Đại Hội “Trí Tâm Tự Thức”, gồm 5 đĩa DVD và bộ DVD này sẽ hoàn tất vào cuối tháng 3 năm 2012. Đây là một kỷ niệm vui cho các bạn đã tham dự đại hội, và một tài liệu tu học bổ ích cho tất cả quý bạn đạo.

Chúng tôi thành thật cảm ơn sự phát tâm tận tình của quý anh chị trong Ban Kỹ Thuật, Âm Thanh, Video, từ tất cả các nước (Pháp, Đức, Mỹ, v..v..) đã không quản ngại thời gian trong Đại Hội và sau Đại Hội để thực hiện bộ video này.

Chúng tôi sẽ gửi DVD đến các thiên đường, trung tâm tùy theo nhu cầu của quý bạn, và xin quý bạn liên lạc về điện thư vovikinhsach@gmail.com. Ngoài ra, để tiện việc phân phối cho các địa phương, quý bạn ở gần các địa phương sau đây có thể liên lạc:

- 1) **Nam California:** Trụ Sở Xây Dựng, cô Quyên, email: <myquyen11@yahoo.com>
- 2) **Bắc California:** Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California, cô Thu, email: thuton@yahoo.com
- 3) **Texas, Houston:** Hội Ái Hữu Vô Vi Houston, anh Hiếu, email: hieudo52@yahoo.com
- 4) **Bắc Hoa Kỳ:** Anh Trần Ngọc Dũng, email: <dungntran@hotmail.com>

Bạn đạo Âu Châu: Hội Bắc California sẽ gửi một số DVD sang Hội Ái Hữu Vô Vi Pháp Quốc (Xin liên lạc anh Huỳnh Minh Bảo, email: <minhbao.huynh@free.fr>

Sau đây là danh sách bạn đạo phát tâm ấn tống cập nhật hóa từ ngày 15 tháng 10 năm 2011 đến ngày 1 tháng 3 năm 2012.

Tên	Số Tiền Nhận
Lai Ngọc Dung (Canada)	400 USD
Phan Bá Tâm (California)	150 USD
Nguyễn Ngọc Nghĩa (Canada)	300 USD
Lê Quang Bình (Texas)	500 USD
Đỗ Thị Vân (California)	40 USD
Nguyễn Thị Tin (Virginia)	100 USD
Lê Mai (California)	200 USD
Vương Kim (California)	100 USD
Nguyễn Thị Phụng & Nguyễn Phong Lưu (CA)	200 USD
Tô Thanh Tâm (California)	100 USD
Ấn Danh (California)	100 USD
Dương Văn Đê (California)	100 USD
Vũ Kim Xuân Thảo (New Jersey)	50 USD

Chúng tôi thành thật cảm ơn sự phát tâm ấn tống của quý bạn, để chúng tôi có phương tiện tiếp tục thực hiện các tài liệu kinh sách Vô-Vi.

Mọi liên lạc và phát tâm ấn tống, xin quý bạn gửi về:

Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California
Vo-Vi Friendship Association of Northern California
PO BOX 18304
San Jose, CA 95158

(Mọi phát tâm ấn tống, xin viết check tên

“Vo-Vi Friendship Association of Northern California” và gửi về địa chỉ trên.)

Điện thư (email): vovikinhsach@gmail.com

Kính thư,
Hội Ái Hữu Vô-Vi Bắc California
Ban Kinh Sách

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

Xin các bạn đạo cầu nguyện và hướng tâm cho bà Trần Thị Sen từ trần 11:00 sáng tại 308 Trần Hưng Đạo, thị xã Qui Nhơn, Việt Nam nhằm ngày 9 tháng 2 năm Nhâm Thìn âm lịch là ngày 1 Tháng 3 năm 2012, hưởng thọ được 95 tuổi là mẹ của bạn đạo Nguyễn Đình Thuận và Nguyễn Thị Kim Phượng tại Utah
Gia đình chúng tôi thành thật cảm ơn toàn thể bạn đạo

THƠ BẠN ĐẠO

TRẬT TỰ QUÁN BÌNH

(Theo lời giảng của Đức Thầy)
Ở trong bản thể Cấp Cô Độc viên
Qui tụ ẩn tàng trong tiểu thiên
Lời Thầy giảng rõ trong kinh "A Di Đà"
Dững hành mới thấy vườn Cô Độc Viên
Thanh lọc quán thông từ cấp giới
Dành để phân hồn xuất chuyển liền
Bên trong khai mở thông tam tạng
Tướng ở bên ngoài? Trong tiểu thiên
Phân hồn bản thể qua đùm ruột
Thanh nhẹ qui không đạt pháp thiên
Rõ ràng bản thể hội qui đủ
Trật tự quân bình tự tiến xuyên
Minh Thạnh (Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu)
22.01.12

PHÁP PHẬT TRỜI BAN

PHÁP Phật Trời ban độ chúng sanh
LÝ ý diệu thâm dững trí hành
VÔ cùng siêu diệu không mà có
VI pháp xuất hồn tạo điển thanh
KHOA thiền điển giới không làm lạc
HỌC đạo quán thông tu đạt thành
HUYỀN vi Trời Phật luôn ban chiếu
BÍ pháp trực khai tu tiến nhanh
PHÁT tâm thanh nhẹ bộ đầu sáng
PHÁP hành xuyên suốt hào quang thành
Minh Thạnh(Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu)
30.01.12

NHƯ LẠI

Điển tình nhiên tạo thực hay ảo ?
Hư thực thực hư phép nhiệm màu
Tư tưởng hình thành ra ảo giác
Về không buông bỏ cảnh còn đâu.
Hội tình khai sàng ngẫm suy lại ?
Chơn thức nội tình trí tuệ khai
Hạo khí giờ thiền tình điển giới
Âm dương hợp nhất tịnh tâm ngơi.

Kiếp đời như giấc mộng liêu trai
Học bỏ, học buông, học mãi hoài
Học đến tâm không học ngộ giác !
Tiềm tàng vô thức học minh đây
Kinh thư giáo lý học thường thức
Thiền pháp thực hành học nội khai
Tất cả là không hình cảnh giải
Hồn nhiên tự tại chữ Như Lai.

Cà Mau 28/02/2012

Văn Phong

BẠN ĐẠO VIẾT

Bền tâm

Tôi nghe kể, một chủ thiền đường nói : "Thiền đường ế !" ... Có nơi phải rao nấu món ăn ngon để mong có nhiều người đến thiền đường...

Có nơi, khởi đầu ai ai cũng hồ hởi phát tâm; người nào mà đem nhà mình ra làm nơi thiền chung được, đều xem đó là một đóng góp hãnh diện.

Rồi dần theo năm tháng, tất cả đều có lý do chính đáng để đóng cửa sự phát tâm làm nơi thiền chung của mình; dù đã biết việc phát tâm như vậy là phước vô cùng. Biết nói gì đây ! Ai cũng biết hết, hiểu hết lời Thầy !

Nhìn về quê hương bạn đạo VN mong muốn sinh hoạt tự do như ở hải ngoại đâu có dễ dàng. Chuyện đời cái gì chưa có thì mong, được rồi thì đông, từ lúc Thầy còn sống đã như vậy rồi, đâu phải mới đây... Đâu có nhiều người biết quý điển thiền chung, có người ý thức được thì hoàn cảnh không cho phép tham dự; cho nên sinh hoạt thì cứ sinh hoạt, ai khôn thì hưởng, không cần cũng đâu có sao ! Vô vi chủ trương hành đạo, không giành bạn đạo... có đúng không !

Nhiều năm sinh hoạt với bạn đạo ,kinh nghiệm cho biết; nếu thiền đường của bản thân không được chăm sóc, chú trọng thì không thể nào người ta quan tâm đến thiền đường tập thể; ngược lại nếu thiền đường bản thân được vun bồi, phát triển thì chắc chắn bạn đạo sẽ chú ý tới thiền đường của chung. Cho nên không cần phải lo thiền đường đông người hay ít người, chỉ lo cố gắng tu thôi. Bề trên mà chứng tâm rồi, thì tâm mình mới thật đông, mới thật nhiều.

Đã phát tâm phục vụ, có ai tới thì vui chung, không có người tới cũng đâu phải chuyện của mình, người ta tu cho họ chớ có tu cho mình đâu mà phải lo !

Đông người mà tu ít chỉ sanh thêm phiền não có hay ho chi !

Tôi mạo muội chép lại lời cảnh tỉnh của một người đã vấp phạm trong lúc hăng say với đạo pháp :

"Không cần biết người đó ở vị trí nào, nếu đem sự sáng suốt của mình ra không chế, quản lý đồng môn... chắc chắn người đó sẽ tu một mình, tự đóng cửa, rồi thành " độc cô cầu bần " luôn.

Người có trách nhiệm càng phải tu nhiều hơn, hạ mình học hỏi mọi người; không nên cho mình tu lâu, làm đàn anh, quen với Thầy rồi xem thường, lấn áp đồng môn, đó là tự phạt mình mà không hay.

Vô Vi không có giới cấm nhưng có 10 điều thực hành tâm đạo, để tự quán xét lấy mình ".

Tôi tin rằng nếu chúng ta thực hành chất phác, tự sửa mình thì chắc chắn ở đâu cũng sẽ vững bền, ở đâu cũng sẽ phát triển tốt, ở đâu cũng sẽ hoà cùng mọi giới... phước đức của tự thân.

Kệ của Đức Thầy được khắc trên quà lưu niệm ĐH Tâm Linh năm 1993 :

*Bền tâm vững chí hướng tâm linh
Đại hội chung vui tự sửa mình
Tiến hoá không ngừng trong nội thức
Căm mình thiên địa hợp huyền linh*

Bĩ quốc, 22/02/2012
Bùi Thanh Tâm

THÔNG BÁO CỦA HỘI ÁI HỮU VÔ-VI BẮC CALIFORNIA

KHÓA SỐNG CHUNG "DUYÊN LÀNH " TẠI THIỀN VIỆN HAI KHÔNG THUỘC THÀNH PHỐ OROVILLE (MỸ QUỐC) NGÀY 2.06.2012 ĐẾN NGÀY 4.06.2012

Kính gửi quý đạo hữu,

Khóa Sống Chung “Quy Hội Duyên Lành” vào tháng 5 năm 2010 đã đem lại niềm vui và sự khích lệ lớn lao cho bạn đạo vùng Bắc California, với bao kỷ niệm thân thương, nhờ sự hưởng ứng nồng nhiệt của quý bạn.

Nay Thiền-Viện Hai-Không lại có dịp tổ chức Khoá Sống Chung thường niên với chủ đề “Duyên Lành” trong dịp rằm tháng 4 âm lịch, vào đúng kỳ Lễ Phật Đản.

Vào đầu tháng 6, vùng Oroville bước sang mùa Xuân, khí hậu ôn hòa, cỏ cây xanh tươi, quý bạn sẽ có dịp tu học ngoài trời nơi hội trường rộng rãi, và hưởng không khí thanh nhẹ trong cảnh thiên nhiên của núi rừng. Quý bạn sẽ có dịp viếng thăm Cốc Thầy với rừng trúc xanh tươi, và từ tốn thả bộ trên đường niệm hành, vừa niệm Phật vừa ngắm xem các cánh hoa dại đang đua sắc dọc đường, nghe tiếng suối róc rách, đọc các bài thơ của Đức Phật Vĩ Kiên trên đường niệm hành, bình tâm niệm Phật để hòa tan tâm hồn với sự yên tĩnh của không gian...

Để tưởng nhớ Đức Thầy, BTC đã chọn đề tài Khóa Sống Chung “Duyên Lành” với 4 câu thơ của Đức Thầy như sau:

Duyên Lành

*Duyên lành Trời độ quý hơn vàng
Khai triển chính mình tự sống an
Duyên đạo tình đời trong tiến hóa
Thành tâm tu luyện độ các miền*

Vĩ Kiên

Vì phương tiện có giới hạn, xin quý bạn đạo lưu ý nhớ ghi danh sớm để BTC có thời giờ sắp xếp chu đáo cho quý bạn.

Chân thành kính mời,

Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California

Phiếu Ghi Danh

Khoá Sống Chung “Duyên Lành”
Tại Thiên-Viện Hai-Không, Oroville, California, USA
2.06.2012 – 4.06.2012
(Xin điền mỗi người một phiếu)

Họ và Tên: _____
Địa chỉ : _____
Thành Phố/ Tiểu Bang: _____ Zip code: _____ Quốc Gia: _____
Điện Thoại Nhà: _____ Điện thoại di động: _____ E-mail: _____
Nam [] Nữ [] Tuổi: _____
Thuộc Thiên Đường/ HAHVV : _____

1) Ghi danh ở Thiên-Viện Hai-Không

Lệ phí ăn ở tại Thiên Viện: tùy tâm và khả năng đóng góp của bạn đạo.

Xin quý bạn nhớ đem theo bị ngủ và vật dụng cá nhân. Nếu có đem lều cắm trại, xin thông báo cho BTC biết trước. Hoặc xin thông báo cho BTC biết nếu quý bạn cần bị ngủ, để BTC sửa soạn trước cho bạn đạo.

2) Ghi danh ở Khách Sạn

Trong trường hợp b/đ muốn ở Khách Sạn Casino cách Thiên-Viện 20 phút lái xe, xin quý bạn liên lạc với ban ghi danh để chúng tôi tiện việc giúp đỡ.

Hạn chót ghi danh KSC ở Hai-Không : ngày 1 tháng 5 năm 2012 hoặc sớm hơn trong trường hợp hết chỗ.

Liên lạc Ban Ghi Danh :

Điện thư : ksctv00@gmail.com;

Điện thoại : (408) 937-1664 (Thu) hoặc (714) 598-7291 (Xuân Mai)

Địa chỉ gửi phiếu ghi danh (hoặc gửi bằng điện thư cho ban ghi danh về email ksctv00@gmail.com) :

Vo-Vi Friendship Association of Northern California

P.O. Box 18304 - San Jose, CA 95158

Phương tiện di chuyên

Quý bạn đạo đi phi cơ xin đến phi trường **SACRAMENTO** International Airport (viết tắt **SMF**). Từ phi trường SMF đến Thiên-Viện lái xe khoảng 2 tiếng. Vì nhân sự ban chuyên vận có giới hạn, xin quý bạn sắp xếp đi chung nhóm và chọn phi trường Sacramento (SMF), vì BTC không thể đưa đón ở các phi trường khác. Xin quý bạn nhớ đến phi trường Sacramento (SMF) **trễ nhất là ngày 1 tháng 6 năm 2012**, để có thể tham gia buổi lễ khai mạc KSC vào ngày **2 tháng 6 năm 2012**.

Xin quý bạn ghi rõ máy bay khởi hành từ phi trường nào trong trường hợp có đổi chuyến bay để tiện cho Ban Chuyên Vận:

Khởi hành từ phi trường	Ngày	Giờ	Hãng hàng không	Số chuyến bay
Đến				
Đi				

Di chuyên xe hơi tự túc

Quý bạn sẽ nhận bảng hướng dẫn với chi tiết lên T/V Hai-Không khởi hành từ thành phố Oroville.

Chương Trình KSC : Ngày 1.06.2012 : Đón bạn đạo lên Thiên Viện Hai-Không.

Ngày 2.06.2012 : Khai Mạc Khoá Sống Chung. Tu học ngày 1.

Ngày 3.06.2012 : Khoá Sống Chung – Tu học ngày 2.

Ngày 4.06.2012 : Khoá Sống Chung – Tu học ngày 3. Lễ bế mạc.

Ngày 5.06.2012 : Bạn đạo ra về.